



## บทที่ 5

### สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง "อิทธิพลของคอลัมน์ทายผลฟุตบอลในหนังสือพิมพ์กีฬารายวันที่มีต่อพฤติกรรมการพนันของผู้อ่าน" มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้อ่านที่อ่านคอลัมน์ทายผลฟุตบอลในหนังสือพิมพ์กีฬารายวัน
2. เพื่อศึกษาถึงการใช้ประโยชน์ของผู้อ่าน ว่านำไปใช้ตัดสินใจในระดับใด
3. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยในการเลือกใช้ข้อมูล สำหรับนำไปเล่นการพนันของผู้อ่าน

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ 4 แห่ง และเอกชน 4 แห่ง แต่ละแห่งเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 50 คน

สำหรับการสรุปผลการวิจัย เพื่อตอบวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ แบ่งเป็น 5 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับคอลัมน์ทายผลฟุตบอลในหนังสือพิมพ์กีฬารายวัน

ส่วนที่ 3 การใช้ประโยชน์ของผู้อ่านคอลัมน์ทายผลฟุตบอลในหนังสือพิมพ์กีฬารายวัน

ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจที่ได้รับจากคอลัมน์ทายผลฟุตบอลในหนังสือพิมพ์กีฬารายวัน

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน

### สรุปผลการวิจัย

#### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

กลุ่มนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่ทำการสำรวจจำนวน 400 คน แบ่งเป็นเพศชายจำนวน 328 คน เพศหญิงจำนวน 72 คน กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนี้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 4 แห่งคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยของเอกชน 4 แห่งคือ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

เมื่อจำแนกตามตามรายรับที่ได้รับต่อเดือนพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายรับอยู่ในช่วง 3,001-5,000 บาท มีจำนวนมากที่สุด (ร้อยละ 69) กลุ่มที่มีรายรับอยู่ในช่วง 5,001-7,500 บาท ร้อยละ 17 กลุ่มที่มีรายรับน้อยกว่า 3,000 บาท ร้อยละ 8 ส่วนกลุ่มที่มีรายรับอยู่ในช่วง 7,501-10,000 บาท มีจำนวนร้อยละ 3.5 และกลุ่มที่มีรายรับมากกว่า 10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 2.5

เมื่อจำแนกกลุ่มตัวอย่างตามรายได้ของบิดาและมารดาพร้อมกันต่อเดือนพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่บิดา มารดามีรายได้รวมกันอยู่ในช่วง 25,001-50,000 บาท มีจำนวนมากที่สุดร้อยละ 41.3 กลุ่มที่บิดา มารดามีรายได้รวมกันมากกว่า 50,000 บาท มีร้อยละ 30 ส่วนกลุ่มที่บิดา มารดามีรายได้ในช่วง 10,001-25,000 ร้อยละ 20 กลุ่มที่บิดา มารดามีรายได้ในช่วง 6,001-10,000 บาท ร้อยละ 6 และกลุ่มที่บิดา มารดามีรายได้ต่ำกว่า 6,000 บาท อีกจำนวนร้อยละ 2.8

## ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับคอลัมน์ทายผลฟุตบอลในหนังสือพิมพ์กีฬารายวัน

2.1 กลุ่มนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่ทำการสำรวจ มีพฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์กีฬารายวันโดยอ่านเฉพาะคอลัมน์ที่ตนเองสนใจมีจำนวนมากที่สุด รองลงมาคือ การเลือกอ่านเฉพาะคอลัมน์ทายผลฟุตบอลเท่านั้น สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่อ่านหนังสือพิมพ์กีฬารายวันครบทุกหน้ามีจำนวนน้อยที่สุด

2.2 ตามจุดประสงค์ในการอ่านคอลัมน์ทายผลฟุตบอลในหนังสือพิมพ์กีฬารายวันของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลประจำวันมากที่สุด รองลงมาเป็นการอ่านเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนำไปพูดคุยกับเพื่อน ส่วนการอ่านเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับราคาต่อรองของแต่ละคู่ สำหรับเพิ่มความสนุกสนานในการชมฟุตบอลนั้นมีจำนวนน้อยกว่า และกลุ่มตัวอย่างที่อ่านคอลัมน์นี้เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับราคาต่อรองของแต่ละคู่ สำหรับนำไปเล่นการพนันมีน้อยที่สุด และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของจุดประสงค์ในการอ่านคอลัมน์ทายผลฟุตบอลในหนังสือพิมพ์กีฬารายวันของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง

2.3 ประเภทการแข่งขันฟุตบอลในประเทศ-ต่างประเทศในการเปิดรับข้อมูลจากหนังสือพิมพ์กีฬารายวันของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เปิดรับข้อมูลการแข่งขันฟุตบอลจากต่างประเทศมากที่สุด แต่การเปิดรับข้อมูลการแข่งขันฟุตบอลในประเทศนั้น อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด พบว่า มีการเปิดรับข้อมูลการแข่งขันฟุตบอลในประเทศ-ต่างประเทศ อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง

2.4 สำหรับการเปิดรับข้อมูลจากหนังสือพิมพ์กีฬารายวันแต่ละฉบับ ในจำนวน 4 ฉบับนั้น กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารการแข่งขันกีฬาฟุตบอล จากหนังสือพิมพ์สตาร์ซอคเกอร์รายวันมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูล หนังสือพิมพ์คิกออฟ และหนังสือพิมพ์เจาะเกมส์

2.5 ปัจจัยในการเลือกอ่านคอลัมน์ทายผลฟุตบอลในหนังสือพิมพ์กีฬารายวันของกลุ่มตัวอย่างนั้น กลุ่มตัวอย่างที่เลือกอ่านหนังสือพิมพ์กีฬารายวันจากชื่อของหนังสือพิมพ์มีจำนวนมากที่สุด รองลงมาเป็นการเลือกอ่านโดยดูจากความถูกต้องในการวิเคราะห์การแข่งขันฟุตบอลของแต่ละฉบับ ซึ่งใกล้เคียงกับเหตุผลในการวิเคราะห์การแข่งขันแต่ละคู่ และปัจจัยด้านผู้เขียนหรือผู้วิเคราะห์เป็นปัจจัยสุดท้ายที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญ

### ส่วนที่ 3 การใช้ประโยชน์ของผู้อ่านคอลัมน์ทายผลฟุตบอลในหนังสือพิมพ์กีฬารายวัน

การใช้ประโยชน์ของกลุ่มตัวอย่างจากการอ่านคอลัมน์ทายผลฟุตบอลในหนังสือพิมพ์กีฬารายวัน พบว่า ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากการอ่านเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพูดคุยกับเพื่อน รองลงมาเป็นการใช้ประโยชน์โดยใช้เป็นข้อมูลสำหรับเพิ่มอรรถรสในการชมฟุตบอลเท่านั้น ส่วนการใช้ประโยชน์จากการอ่านคอลัมน์ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเล่นการพนัน อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด พบว่า กลุ่มตัวอย่างของผู้อ่านได้ใช้ประโยชน์จากการอ่านคอลัมน์ทายผลฟุตบอลในหนังสือพิมพ์กีฬารายวัน อยู่ในระดับปานกลาง

#### ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจที่ได้รับจากคอลัมน์ทายผลฟุตบอลในหนังสือพิมพ์กีฬารายวัน

ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้รับจากคอลัมน์ทายผลฟุตบอลในหนังสือพิมพ์กีฬารายวันในแต่ละฉบับจำนวน 4 ฉบับ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในหนังสือพิมพ์สตราซอคเกอร์รายวันมากที่สุด รองลงมาเป็นหนังสือพิมพ์คิกออฟ หนังสือพิมพ์สปอร์ตพูล (ค่าเฉลี่ย = 2.81) และหนังสือพิมพ์เจาะเกมส์

#### ส่วนที่ 5 การทดสอบสมมุติฐาน

สมมุติฐานที่ 1 ลักษณะประชากร (เพศ) ของผู้อ่านมีความสัมพันธ์กับรูปแบบในการอ่านคอลัมน์ทายผลฟุตบอลในหนังสือพิมพ์กีฬารายวัน

จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่าลักษณะประชากร (เพศ) ของผู้อ่านมีความสัมพันธ์กับจุดประสงค์ในการอ่านคอลัมน์ทายผลฟุตบอลในหนังสือพิมพ์กีฬารายวัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ไม่ว่าจะเป็นการอ่านเพื่อติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลประจำวัน อ่านเพื่อหาข้อมูลสำหรับเพิ่มความสนุกสนานในการชม อ่านเพื่อหาข้อมูลสำหรับนำเล่นการพนัน หรืออ่านเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนำไปพูดคุยกับเพื่อน

ลักษณะประชากร (เพศ) ของผู้อ่านมีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์จากการอ่านคอลัมน์ทายผลฟุตบอลในหนังสือพิมพ์กีฬารายวัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ไม่ว่าจะเป็นการนำข้อมูลไปพูดคุยกับเพื่อน การนำไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเล่นการพนัน หรือการใช้เป็นข้อมูลสำหรับเพิ่มอรรถรสในการชมฟุตบอลเท่านั้น

ลักษณะประชากร (เพศ) ของผู้อ่านมีความสัมพันธ์กับการอ่านคอลัมน์ทายผลฟุตบอลในหนังสือพิมพ์กีฬารายวัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีเพียงผู้อ่านที่อ่านหนังสือพิมพ์คิกออฟเท่านั้น ที่เพศไม่มีส่วนสัมพันธ์กับการอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนี้

## สมมุติฐานที่ 2 ความแตกต่างของสถาบันการศึกษาของผู้อ่านมีความสัมพันธ์กับรูปแบบในการอ่านคอลัมน์ทายผลฟุตบอลในหนังสือพิมพ์กีฬารายวัน

จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ความแตกต่างของสถาบันการศึกษาของผู้อ่าน ไม่มีความสัมพันธ์กับจุดประสงค์ในการอ่านคอลัมน์ทายผลฟุตบอลในหนังสือพิมพ์กีฬารายวัน ไม่ว่าจะ เป็นสถาบันของรัฐหรือเอกชน ล้วนไม่มีความสัมพันธ์กับจุดประสงค์ในการอ่านของนักศึกษา

ส่วนความแตกต่างของสถาบันการศึกษาของผู้อ่าน ไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์จากการอ่านคอลัมน์ทายผลฟุตบอลในหนังสือพิมพ์กีฬารายวัน ไม่ว่าจะ เป็นสถาบันของรัฐหรือเอกชน ล้วนไม่มีความสัมพันธ์กับการนำข้อมูลไปใช้ของนักศึกษา

และความแตกต่างของสถาบันการศึกษาของผู้อ่าน มีความสัมพันธ์เฉพาะกับการอ่านหนังสือพิมพ์คิกออฟเท่านั้น อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

## สมมุติฐานที่ 3 หนังสือพิมพ์กีฬารายวันฉบับต่างๆ มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการใช้ประโยชน์จากการอ่านคอลัมน์ทายผลฟุตบอลในหนังสือพิมพ์กีฬารายวัน

จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า การอ่านหนังสือพิมพ์สตาร์ชอคเกอร์รายวัน มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการใช้ประโยชน์จากการอ่านคอลัมน์ทายผลฟุตบอล อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ทั้งการนำข้อมูลไปพูดคุยกับเพื่อน การอ่านเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเล่นการพนัน หรือการอ่านเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับเพิ่มอรรถรสในการชมฟุตบอลแต่เพียงอย่างเดียว

การอ่านหนังสือพิมพ์คิกออฟ มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการใช้ประโยชน์จากการอ่านคอลัมน์ทายผลฟุตบอล อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ทั้งการนำข้อมูลไปพูดคุยกับเพื่อน และการอ่านเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับเพิ่มอรรถรสในการชมฟุตบอล แต่ในด้านของการนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจเล่นการพนัน ไม่มีความสัมพันธ์กัน

การอ่านหนังสือพิมพ์เจาะเกมส์ มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการใช้ประโยชน์จากการอ่านคอลัมน์ทายผลฟุตบอล อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ทั้งการนำข้อมูลไปพูดคุยกับเพื่อน การอ่าน

เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเล่นการพนัน หรือการอ่านเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับเพิ่มอรรถรสในการชมฟุตบอลแต่เพียงอย่างเดียว

และการอ่านหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูล มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการใช้ประโยชน์จากการอ่านคอลัมน์ทายผลฟุตบอล อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ทั้งการนำข้อมูลไปพูดคุยกับเพื่อน การอ่านเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเล่นการพนัน หรือการอ่านเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับเพิ่มอรรถรสในการชมฟุตบอลแต่เพียงอย่างเดียว

### อภิปรายผล

การพนันฟุตบอล ถูกขนานนามว่าเป็นการพนันในยุคโลกาภิวัตน์ หรือการพนันไร้พรมแดน ทั้งนี้เพราะว่าปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับพัฒนาการและเทคโนโลยีในโลกสมัยใหม่ทั้งสิ้น เริ่มตั้งแต่กิจกรรมเริ่มต้นคือการแข่งขันฟุตบอลในต่างประเทศ การสื่อสารที่สามารถทำให้คนในประเทศได้รับข่าวสารข้อมูลโดยพร้อมเพรียงกันทั่วโลก ความทันสมัยของเทคโนโลยีที่สามารถทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้ด้วยความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งผลในการขยายตัวของการเล่นฟุตบอล ดังนั้นการพนันฟุตบอลในประเทศไทยซึ่งถือเป็นธุรกิจผิดกฎหมาย จึงสามารถพัฒนาเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เพราะสามารถสอดคล้องประสานกับกิจกรรมสมัยใหม่ได้อย่างแนบแน่น

สังคมไทยนับว่าเป็นสังคมแห่งข่าวสารข้อมูล การแข่งขันกันในวงการสื่อมวลชนเพื่อนำเสนอข่าวอยู่ในระดับค่อนข้างสูง มีการคิดแนวทางใหม่ๆ ในการดึงดูดความสนใจให้ผู้รับสารกลุ่มเป้าหมายหันมาให้ความสนใจสื่อของตน สื่อมวลชนด้านกีฬาหลายแขนงนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการพนันฟุตบอล โดยเฉพาะในหมู่เยาวชนอันอาจจะก่อให้เกิดผลสะท้อนทางด้านลบได้เช่นเดียวกัน กล่าวคือ เป็นการสร้างจุดสนใจให้กับเยาวชนบางส่วน ซึ่งกลายเป็นการโฆษณาและลักษณะเฉพาะให้กับธุรกิจนี้

ผลจากการทดสอบสมมุติฐาน สามารถนำมาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้

สมมุติฐานที่ 1 ลักษณะประชากร (เพศ) ของผู้อ่านมีความสัมพันธ์กับรูปแบบในการอ่านคอลัมน์ท้ายผลฟุตบอลในหนังสือพิมพ์กีฬารายวัน

ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะประชากรทางด้านเพศของผู้อ่านมีความสัมพันธ์กับจุดประสงค์ในการอ่านคอลัมน์ท้ายผลฟุตบอลในหนังสือพิมพ์กีฬารายวัน ไม่ว่าจะเป็นการอ่านเพื่อติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลประจำวัน อ่านเพื่อหาข้อมูลสำหรับเพิ่มความสนุกสนานในการชม อ่านเพื่อหาข้อมูลสำหรับนำไปเล่นการพนัน หรืออ่านเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนำไปพูดคุยกับเพื่อน รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากคอลัมน์ท้ายผลฟุตบอลในหนังสือพิมพ์กีฬารายวัน ที่นักศึกษาเพศชายมีการใช้ประโยชน์มากกว่าเพศหญิง ส่วนการเลือกอ่านหนังสือพิมพ์กีฬารายวันฉบับใดนั้น เกี่ยวข้องกับลักษณะประชากรในด้านเพศเช่นเดียวกัน

สมมุติฐานที่ 2 ความแตกต่างของสถาบันการศึกษาของผู้อ่านมีความสัมพันธ์กับรูปแบบในการอ่านคอลัมน์ท้ายผลฟุตบอลในหนังสือพิมพ์กีฬารายวัน

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาไม่ว่าจะศึกษาอยู่ในในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ล้วนไม่มีส่วนสัมพันธ์กับรูปแบบการอ่านคอลัมน์ท้ายผลฟุตบอลในหนังสือพิมพ์กีฬารายวัน ในด้านของจุดประสงค์ของการอ่าน ซึ่งต่างก็มีจุดประสงค์หลักคือต้องการติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลประจำวัน ที่หนังสือพิมพ์ทั้ง 4 ฉบับที่นำมาวิจัย ต่างมีการนำเสนอข้อมูลในส่วนนี้เหมือนกัน และในด้านของการใช้ประโยชน์ก็เช่นเดียวกัน นักศึกษาส่วนใหญ่นำข้อมูลที่ได้จากคอลัมน์ดังกล่าวไปพูดคุยกับเพื่อนเท่านั้น ไม่ว่าจะอ่านจากฉบับใด แต่ในด้านของการเลือกอ่านหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับนั้น นักศึกษามหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน มีความสอดคล้องกันคือส่วนใหญ่ไม่นิยมอ่านหนังสือพิมพ์คิกออฟ

สมมุติฐานที่ 3 หนังสือพิมพ์กีฬารายวันฉบับต่างๆ มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการใช้ประโยชน์จากการอ่านคอลัมน์ท้ายผลฟุตบอลในหนังสือพิมพ์กีฬารายวัน

ผลการวิจัยพบว่า ผู้อ่านที่อ่านหนังสือพิมพ์สตาร์ซอคเกอร์รายวัน หนังสือพิมพ์เจาะเกมส์ และหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูล มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการใช้ประโยชน์จากการอ่านคอลัมน์ท้าย

ผลฟุตบอล ทั้งการนำข้อมูลไปพูดคุยกับเพื่อน การอ่านเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเล่น การพนัน หรือการอ่านเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับเพิ่มอรรถรสในการชมฟุตบอลแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งหมายถึงความหลากหลายของการใช้ประโยชน์จากหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 ฉบับ ที่ผู้อ่านสามารถเลือกใช้ได้ตามที่ตนเองต้องการ ส่วนหนังสือพิมพ์คิกออฟนั้น ในด้านของการอ่านเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจเล่นการพนัน ไม่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งอาจหมายความว่าหนังสือพิมพ์คิกออฟนั้น ไม่ได้ตอบสนองผู้อ่านในส่วนของข้อมูลในเชิงการพนันมากเท่าอีก 3 ฉบับที่นำมาวิจัย

สำหรับปัจจัยที่มีผลให้นิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครให้ความเชื่อถือในข้อมูล ที่ได้จากคอลัมน์ทายผลฟุตบอลในหนังสือพิมพ์กีฬารายวันฉบับใดฉบับหนึ่งนั้น จากการวิจัยพบว่า เป็นเพราะความเชื่อถือในตัวหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับมากที่สุด ควบคู่ไปกับเหตุผลในการวิเคราะห์แต่ละครั้ง โดยทั้งสองประการนี้เป็นปัจจัยสำคัญในขั้นแรก ที่ทำให้นิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครเกิดความพึงพอใจในข้อมูลที่ได้ และนำมาซึ่งความเชื่อถือในหนังสือพิมพ์กีฬารายวันฉบับใดฉบับหนึ่งในที่สุด

สอดคล้องกับงานวิจัยของประพจน์ ณ บางช้าง (2539) ที่ระบุว่า การใช้ประโยชน์ของผู้อ่าน แสดงออกมาในลักษณะของความสนใจที่จะเปิดรับข่าวสารกีฬาเพิ่มมากขึ้น มีทั้งการเปิดรับเพื่อความบันเทิง และเปิดรับเพื่อใช้ประโยชน์จากข่าวนั้นๆ เช่น เป็นข้อมูลในการเล่นพนัน เป็นต้น ซึ่งมีการเสริมว่าพฤติกรรมเหล่านี้เป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่ง ที่ทำให้หนังสือพิมพ์กีฬาสามารถเติบโตได้ในปัจจุบัน



## ข้อเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้ทำให้พบว่า หนังสือพิมพ์กีฬารายวันในปัจจุบัน มีอัตราการเติบโตที่ส่วนหนึ่ง มาจากการนำเสนอข้อมูลในเชิงการพนันลงในบทความต่างๆ มากขึ้น แม้ว่านิสิตนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จะมีพฤติกรรมในการใช้ประโยชน์ข้อมูลเหล่านี้ในจำนวนที่ไม่มากนัก และยังไม่ได้เป็นสาเหตุหลักของการบริโภคสื่อประเภทนี้ของนิสิตนักศึกษา โดยนิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ยังคงอ่านคอลัมน์ทายผลฟุตบอลในหนังสือพิมพ์กีฬารายวัน เพียงเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินเท่านั้น

แต่ถึงอย่างนั้น ก็ยังมีผลการวิจัยที่เป็นที่น่าสังเกตว่า ในจำนวนนิสิตนักศึกษาที่อ่านหนังสือพิมพ์กีฬารายวันนั้น มีจำนวนถึงร้อยละ 39.5 ที่ซื้อหนังสือพิมพ์กีฬารายวันเพื่ออ่านเพียงคอลัมน์ที่ตนเองสนใจมากที่สุด และส่วนหนึ่งซื้อหนังสือพิมพ์กีฬารายวัน เพื่อเจาะจงอ่านคอลัมน์ทายผลฟุตบอลเท่านั้น ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่า กลุ่มผู้อ่านเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เล่นพนันฟุตบอล แม้ในระยะแรกอาจจะเป็นเพียงการเล่นเพื่อความสนุกสนาน ความตื่นเต้นที่ได้ลุ้นมากขึ้น แต่ในอนาคตเมื่อได้รับชัยชนะจากการเล่นการพนันมากขึ้น ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเข้าสู่วงจรของการพนันเต็มรูปแบบ และมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องในที่สุด จากที่เริ่มต้นด้วยความต้องการสนุกสนานกับกีฬาที่ตนเองชื่นชอบเท่านั้น

ดังนั้น ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารหนังสือพิมพ์ จึงควรตระหนักถึงผลกระทบของเนื้อหาในคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงไป ประกอบกับควรมีการศึกษาเป็นระยะว่ากลุ่มผู้อ่านที่อ่านหนังสือพิมพ์กีฬารายวันนั้น เป็นกลุ่มผู้อ่านที่อยู่ในวัยใดบ้าง เพื่อการนำเสนอที่เกิดประโยชน์กับผู้อ่านมากที่สุด ทั้งนี้ ผู้ประกอบการควรตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อที่มีต่อผู้รับสาร โดยเฉพาะสื่อที่เกี่ยวกับกีฬา ซึ่งควรนำเสนอเนื้อหาที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้และจริยธรรมให้กับผู้อ่าน มีการชี้ให้เห็นถึงการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ เป็นสำคัญ



## ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป

1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ซึ่งยังไม่ครอบคลุมไปถึงนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ในเขตต่างจังหวัด ทำให้ผลการวิจัยไม่สามารถให้คำตอบที่ครอบคลุมได้ทั้งหมด ดังนั้นงานวิจัยครั้งต่อไป อาจจะทำการศึกษาสำรวจไปยังกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อผลการวิจัยที่ให้ข้อมูลโดยรวมมากกว่านี้

2. ในปัจจุบัน การพนันฟุตบอลไม่ได้มีการใช้ข้อมูลผ่านทางสื่อหนังสือพิมพ์เพียงสื่อเดียว หากแต่ยังมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างอินเทอร์เน็ต ซึ่งปราศจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นการติดต่อโดยตรงระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการในเวลาเดียวกัน เป็นการเล่นพนันโดยอยู่กับบ้าน และไม่มีการควบคุมใดๆ ทั้งสิ้น ทำให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับเยาวชนที่จะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการพนัน เพื่อเป็นข้อมูลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ เป็นการควบคุมและแก้ไขปัญหาล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

3. ควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และนำมาเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์จากหนังสือพิมพ์กีฬารายวันว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่